

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลักส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ในสถาบันเกษตรกร

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า

ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ในสถาบันเกษตรกร

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์

พื้นที่ดำเนินการ/เป้าหมายดำเนินการ		งบประมาณแยกตามประเภทงบรายจ่าย		ตัวชี้วัด/เป้าหมาย(หลัก)																								
				1. งบดำเนินงาน		3,360 บาท		1. สมาชิกสหกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดกลาง/ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานของสหกรณ์และการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 2. มูลค่าการค้าเงินธุรกิจรวบรวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า																				
รายชื่อกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ		1) ค่าใช้สอยและวัสดุให้เกิดผลสำเร็จตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ		3,360 บาท		3 แห่ง ร้อยละ 3																						
กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย		ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)									
	งาน	งบ	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.			มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		
			งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ		งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	งาน	งบ	
1	ประสานงาน แนะนำ กำกับ สหกรณ์เป้าหมายในการบริหารจัดการตลาดกลาง/ศูนย์กระจายสินค้า ระบบโลจิสติกส์	แห่ง/ครั้ง 2/10	(บาท) 3,360					2/2	720	2/2	720	2/2	720	2/2	720	2/2	480											พีระเดช เดชศราเดโช ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์
2	จัดอบรมต่อยอดการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์	ครั้ง	(บาท)																									พีระเดช เดชศราเดโช ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์
3	รายงานผลการดำเนินงานโครงการของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการตัวชี้วัดกิจกรรมหลักและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	ครั้ง	(บาท)				1		1		1		1		1		1		1		1		1		2			ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์
รวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			3,360																									

ลายมือชื่อผู้เสนอแผน ขวัญชนก ท้วมพิบูลย์
 ชื่อ - สกุล (นางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
 ชื่อ - สกุล (นายพีระเดช เดชศราเดโช)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

ผู้อนุมัติแผน สม
 ชื่อ - สกุล (นายสุทฤษฎ ฟูลสมบัติ)
 ตำแหน่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ